

คำอธิบายข้อมูล	
รหัสของตาราง	RG_NE_049
ชื่อตาราง	การสำรวจภาวะการทำงานของประชากรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ความถี่ของข้อมูล ความล่าช้าและกำหนดเวลาเผยแพร่	ความถี่ รายเดือน ความล่าช้า 2 เดือน กำหนดเวลาเผยแพร่ ข้อมูลจริง เผยแพร่ในวันทำการที่ 2 ของสองเดือนถัดไป
หลักวิธีทางสถิติ • หลักการ นิยาม และการจัดกลุ่ม • ความครอบคลุม • การบันทึกข้อมูลและมาตรฐานบัญชีที่เกี่ยวข้อง • ลักษณะของข้อมูลและวิธีการจัดเก็บ • วิธีประมวลผลข้อมูล	<p><b>นิยาม</b></p> <p>ผู้มีงานทำ ได้แก่บุคคลที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไปซึ่งอยู่ในระหว่าง 7 วันก่อนวันสัมภาษณ์</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>ทำงานอย่างน้อย 1 ชั่วโมง โดยได้รับค่าจ้าง เงินเดือน ผลกำไร เงินปันผลหรือค่าตอบแทนที่มีลักษณะอย่างอื่น สำหรับผลงานที่ทำเป็นเงินสดหรือสิ่งของ หรือ</li> <li>ไม่ได้ทำงานเลย แต่ยังคงมีตำแหน่งหน้าที่การงาน ธุรกิจไร่นาเกษตรของตนเอง ได้หยุดงานชั่วคราว เนื่องจากเจ็บป่วย หรือบาดเจ็บ หยุดพักผ่อน สถานที่ทำงานปิด ดินฟ้าอากาศไม่อำนวย นอกฤดูกาลหรือด้วยเหตุผลอื่น ๆ เช่น การปิดที่ทำงานชั่วคราวโดยไม่คำนึงว่าจะได้รับค่าจ้างจากนายจ้างในระหว่างที่ไม่ได้มาทำงานหรือไม่ก็ตาม จะต้องมีการกำหนดว่าภายใน 30 วันนับจากวันที่สถานที่ทำงานปิด จะได้กลับมาทำงาน ณ สถานที่แห่งนั้นอีก หรือ</li> <li>ทำงานอย่างน้อย 1 ชั่วโมง โดยไม่ได้รับค่าจ้างในวิสาหกิจหรือไร่นาเกษตรของหัวหน้าครัวเรือน หรือของสมาชิกในครัวเรือน</li> </ol> <p>ผู้ว่างงาน ได้แก่ ผู้ที่มีอายุ 15 ปี ขึ้นไป และในระหว่าง 7 วันก่อนวันสัมภาษณ์ มีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>ไม่ได้ทำงานและไม่มีการประจำ แต่ได้งาน สมัครงาน หรือรอการบรรจุในระหว่าง 30 วันก่อนวันสัมภาษณ์</li> <li>ไม่ได้ทำงานและไม่มีการประจำ และไม่ได้หางานทำในระหว่าง 30 วันก่อนวันสัมภาษณ์ แต่พร้อมที่จะทำงานในระหว่าง 7 วัน ก่อนวันสัมภาษณ์</li> </ol> <p>กำลังแรงงาน ได้แก่ บุคคลทุกคนที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไป ซึ่งในระหว่าง 7 วันก่อนวันสัมภาษณ์มีงานทำหรือว่างงาน หรือรอฤดูกาลที่เหมาะสมเพื่อที่จะทำงานและตามปกติจะทำงานโดยไม่ได้รับสิ่งตอบแทนในไร่นาเกษตรหรือธุรกิจซึ่งทำกิจกรรมตามฤดูกาลโดยมีหัวหน้าครัวเรือนหรือสมาชิกคนอื่น ๆ ในครัวเรือนเป็นเจ้าของหรือผู้ดำเนินการ</p> <p><b>วิธีการจัดเก็บ</b> รวบรวมข้อมูลจากกองสถิติสังคม สำนักงานสถิติแห่งชาติ ภายในวันที่ 2 ของ 2 เดือนถัดไป</p> <p><b>วิธีการประมวลผลข้อมูล</b> วิธีการประมาณใช้แบบอัตราส่วน โดยปรับค่าประมาณ ยอดรวมจากตัวอย่างให้แนบเนียนกับยอดรวมของประชากรจากการคาดประมาณสำหรับการสำรวจแรงงาน ฐานของการปรับได้ใช้ยอดรวมของประชากรจากการคาดประมาณจำนวนประชากรของประเทศไทยของสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ</p>
แหล่งที่มาของข้อมูล	กองสถิติสังคม สำนักงานสถิติแห่งชาติ
สื่อที่ใช้ในการเผยแพร่	1. เว็บไซต์ ธนาคารแห่งประเทศไทย ( <a href="http://www2.bot.or.th/statistics/ReportPage.aspx?reportID=552&amp;language=th">http://www2.bot.or.th/statistics/ReportPage.aspx?reportID=552&amp;language=th</a> ) 2. รายงานเศรษฐกิจและการเงินภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
การปรับปรุงข้อมูล	ปรับตามข้อมูลจริงที่ได้รับ จากกองสถิติสังคม สำนักงานสถิติแห่งชาติ

ส่วนวิชาการ  
สำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  
โทร. 0-4333-3000 ต่อ 3434